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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด           

            สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2566 
            วันจันทร์  ที่  13  กุมภาพันธ์   25๖6 

          ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
             .................................... 

เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 
วันนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุม  ทั้งสิ้น  11  ท่าน  และเมื่อสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยโจดมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย  ชาไชโย ประธานสภาฯ  จึงเริ่ม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความ 

เดือดร้อนภายในชุมชน  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันตรวจสอบ สอดส่อง  บุตร
หลาน  ให้ความสนใจ ให้ห่างใกลจากพิษภัยของยาเสพติด 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ประธานสภาฯ    -  มอบหมายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เลขานุการสภาฯ    -  อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ. 
                         2565  ลงวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาได้อ่านบันทึกการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว ต่อสภาฯแล้ว  
     นั้นมีสมาชิกสภาฯ  จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  -    ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -    ถ้าไม่มีจะขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม  -    มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ  จ านวน  11  ท่าน  มิมติรับรองรายงานการ 

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2565
ดังนี้ 

        มีมติ      เห็นชอบรับรอง  10 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
                 ไม่ออกเสียง                1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  พิจารณา 
            ๓.๑  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
            ๓.๑ (1)  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
ประธานสภาฯ  -  ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบต่างๆต่อที่

ประชุม 
เลขานุการสภา  -  ตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ 
“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด”  และความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2554)  ข้อ ๒๑  วรรคหนึ่ง 
ความว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม 
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 สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า 
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความใน ข้อ ๑๑ มาบังคับ
ใช่โดยอนุโลม ” 

  ข้อ ๑๑ (๓) ความว่า “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน” 

  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ประกอบกับสภา อบต.ห้วยโจด  ได้มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖5  มีก าหนด  ๑๕  วัน  และก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่ วันที่  
๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5  เมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  4  
มกราคม  ๒๕๖5  นั้น  ในวันนี้จึงต้องมีการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖6 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -  น าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ว่าจะก าหนด

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6  เป็น
กี่สมัย  แต่ละสมัยจะก าหนดระยะเวลา  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันประชุมกี่วัน 

นายเทียนชัย ไชนา    -  กระผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน  ๔ 
ส.อบต. หมู่ 5  สมัย 
ประธานสภาฯ  -  ท่านเทียนชัย ไชนา ส.อบต.หมู่ 5 เสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 

พ.ศ. 2566  จ านวน 4 สมัย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   -  ผู้รับรอง     คนที่ ๑   นายพสิษฐ์  วุฒา  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
                    คนที่ ๒   นางนิชนาฎ  นรจินต์  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

จ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6    จ านวน  ๔  สมัยตามที่มีผู้เสนอ 
ที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ  จ านวน  11  ท่าน  มีมติเห็นชอบจ านวนสมัย 
  ประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  จ านวน  4  สมัย  ดังนี้ 
            มีมติ     เห็นชอบ  10 เสียง 
           ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
                  ไม่ออกเสียง               1 เสียง 
ประธานสภา  -  เชิญที่ประชุมเสนอ สมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖6  สมัยที่  ๒,๓ และ  
                        ๔  เชิญครับ 
นายเทียนชัย ไชนา    -  ขอเสนอสมัยประชุมสภา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ 5     สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ วันที่  ๑๖  -  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖6  ก าหนด   ๑๕  วนั 
     สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ วันที่    ๑  -  ๑๕  สิงหาคม     ๒๕๖6  ก าหนด   ๑๕  วัน 
      สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ วันที่  ๑๖  -  ๓๐  ธันวาคม     ๒๕๖6  ก าหนด   ๑๕  วัน 
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ประธานสภาฯ  -  ตามที่ท่านเทียนชัย ไชนา  ส.อบต.หมู่ 5  ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา สมัย

สามัญ สมัยที่ 2 , 3 และสมัยที่ 4 ไปแล้วนั้น  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  -  ผู้รับรอง   คนที่ ๑  นางสาวเบญจวรรณ  แก้วเจริญ   ส.อบต. หมู่ที่ 7 
         คนที่  ๒  นายส ารอง  ต้นกันยา   ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่   ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้ความ

เห็นชอบ จ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตามท่ีมีผู้เสนอ   
    1.  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  วันที่  ๑๖  -  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖6  ก าหนด   ๑๕  วัน 
    2.  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  วันที่    ๑  -  ๑๕  สิงหาคม     ๒๕๖6  ก าหนด   ๑๕  วัน 
    3.  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  วันที่  ๑๖  -  ๓๐  ธันวาคม     ๒๕๖6  ก าหนด   ๑๕  วัน 
ที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ  จ านวน  11  ท่าน  มีมติเห็นชอบก าหนดสมัย

ประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
  มีมติ     เห็นชอบ  10 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
                ไม่ออกเสียง                1 เสียง 

๓.๑ (2)  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ   สมัยแรก  ของปีถัดไป  
            (พ.ศ. ๒๕๖7) 

ประธานสภาฯ  -  น าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ว่าจะก าหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ซึ่งเป็นสมัยแรกของปีถัดไป และ
มีก าหนดกี่วัน 

นายเทียนชัย ไชนา   -  ขอเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖7   คือ  ในวันที่  ๑ – ๑5 
ส.อบต.หมู่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖7  ก าหนด  ๑๕  วัน 
ประธานสภาฯ  -  ตามที่ท่านเทียนชัย ไชนา  ส.อบต.หมู่ 5  ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา สมัย

สามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
               ผู้รับรอง   คนที่ ๑  นายนิรุต  โคแก้ว   ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                   คนที่ ๒  นายดาวเรือง  บุญโคกสี   ส.อบต. หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   
  -  ถ้าไม่มีใครเสนออีก  ผมจะขอมติที่ประชุม ในการก าหนดสมัยสามัญ  สมัยแรก  

ของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖7)  ในวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7  ก าหนด   ๑๕  วัน   
                     มีมติเห็นชอบหรือไม่   
ที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ  จ านวน  11  ท่าน  มมีติเห็นชอบในการ 
                     ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัย  สมัยแรก  ของปีถัดไป  (พ.ศ. 2567)  ในวันที่  1 – 15   
                     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  ดังนี ้
     มีมติ      เห็นชอบ 10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
      ไม่ออกเสียง       1 เสียง 

3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ  -  ในวาระนี้จะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ในการให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2566 

-  เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
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นายกฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 -  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  รายละเอียด  ดังนี้ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม  แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  1  โครงการ  ดังนี้ 
  1.  อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โครงการบ าบัดฟ้ืนฟู

ผู้ใช้ยาเสพติดที่ผ่านการประเมินจากศูนย์คัดกรองยาเสพติด อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

  วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดที่ผ่านการประเมินจากศูนย์คัดกรองยาเสพติด 

เป้าหมาย  50 คน 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  จ านวน  500,000 บาท 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้ติดยาเสพติดตะหนักรู้โทษภัยยาเสพติด ได้รับการฟ้ืนฟู

จิตใจ ช่วยเหลือสังคม ประกอบอาชีพสุจริต และสร้างความปลอดภัย ความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
เหตุผลและความจ าเป็น  สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
ประธานสภาฯ  -   ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
  หรือไม่  ไม่มีนะครับ 

-  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่า มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2566 ได้
โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  11 ท่าน
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2566 ด้วยการยกมือเห็นชอบ ดังนี้ 

       มีมติ    เห็นชอบ  ๑0 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
       ไม่ออกเสียง         ๑ เสียง 
 

3.4 พิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปี    
      งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ    -  เชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมสภา 
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นายกฯ   -  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  และประกาศใช้แล้วนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มี
ความจ าเป็นที่จะขอมติสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕63  หมวดที่ ๔  ข้อ  ๒7  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม   
โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งมีรายละเอียดการ  ตามบัญชีรายการยอดเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ 13,400 บาท  
เพ่ือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณ  13,400  บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 

1.  รายการงบประมาณที่ขอโอนลด จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ  13,400 
บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เดือนเงิน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ งบประมาณ  13,400 บาท   

1. รายการงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) รายการที่ 1  
งบประมาณ 2,500 บาท รายละเอียด  ดังนี้ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
  -  พนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม  ที่วางแขนพลาสติก 

-  ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้  สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว   ขาโครงเหล็ก / พลาสติก 
(ซึ่งไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาต้อง
ตลาด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่) 

2. รายการงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) รายการที่ 2  
งบประมาณ 2,500 บาท รายละเอียด  ดังนี้ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
  -  พนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม  ที่วางแขนพลาสติก 

-  ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้  สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว   ขาโครงเหล็ก / พลาสติก  
(ซึ่งไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาต้อง
ตลาด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่) 

3. รายการงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) รายการที่ 3  
งบประมาณ  2,500 บาท รายละเอียด  ดังนี้ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
งบลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

   เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  คุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป   

  -  พนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม  ที่วางแขนพลาสติก 
-  ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้  สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว   ขาโครงเหล็ก / พลาสติก 
(ซึ่งไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาต้อง
ตลาด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่) 
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4. รายการงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) รายการที่ 4  

งบประมาณ  5,900 บาท รายละเอียด  ดังนี้ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
งบลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

โต๊ะท างาน  จ านวน  1 ตัว งบประมาณ 5,900 บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
  - ขนาดกว้าง  60 เซนติเมตร 
  - ยาว  120 เซนติเมตร 
  - สูง 75 เซนติเมตร 
  - มี 4 ลิ้นชักและ 1 บานเปิดส าหรับเก็บของ 

(ซึ่งไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาต้อง
ตลาด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่) 

ประธานสภาฯ  -  ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติม
หรือไม่   

-  หากไม่มีท่านใดสงสัยกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน 4 รายการ  งบประมาณ 14,300  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ  จ านวน  11  ท่าน  มีมติให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 4 
รายการ  งบประมาณ  14,300  บาท  ด้วยมติ  ดังนี้ 

        มีมติ   เห็นชอบอนุมัติ  ๑0 เสียง 
       ไม่อนุมัต ิ    - เสียง 
       ไม่ออกเสียง                  ๑ เสียง 

3.5  การท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพื่อรณรงค์ให้ผู้มาติดต่อราชการสวมหมวด
นิรภัย 100 เปอร์เซ็น 

ประธานสภาฯ  -  เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 
นายกฯ   -  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งปัจจุบันได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ระดับเขต  ซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นและลดอัตราการบาดเจ็บการใช้รถใช้ถนน  จึงได้มีมาตรการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็น  โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางและแบบอย่างที่ถูกต้อง  ดังนั้นใน
วันนี้จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมลงนามในข้อตกลงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  และ
ขอให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง ต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง   อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
เลขาสภาฯ  -  ขอแนะน าเจ้าหน้าที่ซึ่งย้ายมารับต าแหน่ง  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

จ านวน  1 ต าแหน่ง  ได้แก่  นางสาวอุบล มาตสีมา  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  

นางนิชนาฎ  นรจินต ์ -  สอบถามเรื่องการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะสามารถ 
ส.อบต.หมู่ 6 น ามาเพ่ิมในแผนได้หรือไม่  หรือด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 



8 

 
 
 
 



 
 
 

 
 


